



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

สหราชอาณาจักร

- นายซาดิก ข่าน (Sadiq Khan) จากพรรคแรงงานได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอน

**สหราชอาณาจักร : นายซาดิก ข่าน (Sadiq Khan) จากพรรคแรงงานได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีของกรุงลอนดอน (วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)**

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายซาดิก ข่าน อดีตสมาชิกรัฐสภาพรรคแรงงานและ
รัฐมนตรีวัย ๔๕ ปี ได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ของลอนดอน ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมพรรคแรงงาน
ภายหลังจากคะแนนเสียงตกในช่วงการเลือกตั้งในสกอตแลนด์

นายข่าน เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกที่เป็นชาวมุสลิมชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ไปด้วยคะแนน
๑,๓๑๐,๑๔๓ คะแนน มากกว่านายแซค โกลด์สมิธ (Zac Goldsmith) คู่แข่งคนสำคัญจากพรรคอนุรักษนิยม
ที่ได้คะแนน ๙๙๔,๖๑๔ คะแนน ซึ่งผลจากการชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมผู้นำอย่างนายเจเรมี คอร์บิน
หัวหน้าพรรคแรงงาน หลังจากที่พรรคแรงงานถูกโจมตีโดยพรรคอนุรักษนิยม และตกไปอยู่ในอันดับที่ ๓ ในการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสกอตแลนด์ อีกทั้งยังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นอังกฤษบางส่วนอีกด้วย

ชัยชนะของนายข่าน ในครั้งนี้ ทำให้ได้เป็นบุคคลที่มีอำนาจที่สุดของนักการเมืองใน
ประวัติศาสตร์อังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการปิดฉาก ๘ ปี ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกเทศมนตรีพรรคอนุรักษนิยม
โดยนายข่าน ได้เป็นนายกเทศมนตรีคนที่ ๓ ของลอนดอน ต่อจากนายเคน ลิฟวิงสโตน (Ken Livingstone)
และนายบอริส จอห์นสัน (Boris Johnson)

นายข่าน ได้ให้คำมั่นสัญญาในระหว่างการหาเสียงว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารระบบ-
ขนส่งมวลชน และจะสร้างที่พักอาศัยเพิ่ม รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจและลดภาษีให้บริษัทต่างๆ นอกจากนี้ยังสัญญาว่า
จะเป็นนายกเทศมนตรีของชาวลอนดอนทุกคน

อนึ่ง นายข่าน ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นที่ได้เปรียบในชีวิตโดยเป็นเด็กที่มาจากผู้อพยพชาวปากีสถาน
พ่อเป็นคนขับรถประจำทาง และแม่เป็นช่างเย็บผ้า เดบโตมาในชุมชนการเคหะของรัฐทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน
นายข่าน ยืนยันว่าจะอยู่ในฐานะตัวแทนชาวลอนดอนทุกคน เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในเมืองหลวงแห่งนี้

ที่มา : <http://www.bbc.com/ncws/election-2016-36232392>

นางสาวญานิกา วงศ์ไชย
นักศึกษาฝึกงาน
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙